

# ด่วนที่สุด! ชาวครูทายาท สกอ.ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 แลว

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ค. 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

ที่มา เว็บไซต์ "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

## "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

เว็บไซต์รับสมัคร คลิก->

[www.niets.or.th/protbyohec/](http://www.niets.or.th/protbyohec/)

**ลงทะเบียนได้ตั้งแต่**

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.59 น.

**โปรดอ่านคู่มือการสมัครให้เข้าใจก่อนครับ**

[คู่มือการสมัคร](#) <- Click



## ประกาศ

### สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู ๕ ปี ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองในรูปแบบการประกันการมีงานทำ (ไม่มีทุนการศึกษา) ที่มีเป้าหมายรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่กำหนด โดยจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่โครงการ ฯ กำหนด จำนวน ๔,๐๗๙ คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๓,๘๔๕ คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒๒๔ คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๑๐ คน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๕๙ รูปแบบการประกันการมีงานทำ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร และข้อกำหนดของโครงการ ฯ โดยสังเขปจากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกำหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

#### ๑. ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๒๓.๕๙ น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน [www.niets.or.th/protbyohec/](http://www.niets.or.th/protbyohec/) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

